



แบบ ดร.๐๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เด็กแรกเกิดสัญชาติไทยที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ ๖ ปี และตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งกรณีผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้ไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดภายในเดือนที่เกิดได้ ถ้ามีการยื่นคำขอภายหลังแต่อยู่ในปีงบประมาณนั้น ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท นับตั้งแต่เดือนที่เกิดได้ ทั้งนี้ให้มีผลต่อเด็กที่เกิดในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๑๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้าน ขอให้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(นายสถิตย์ รัตนฉวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล (ผู้มีสิทธิ)	ชื่อ - สกุล (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ)	หมายเหตุ
๑	นางสาวภริณี บุญพรหม	เด็กชายชนันท์วัฒน์ จันทร์ทอง	
๒	นายบัณฑิต สมสะเกีสิทธิ์	เด็กชายภัทรดนัย สมสะเกีสิทธิ์	
๓	นางสาวจารวี หิมิตตั้ง	เด็กชายจิรัฐติ บุญแต่ง	
๔	นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดี	เด็กหญิงพรนันทน์ จำรูญกิจ	
๕	นายเอก สว่างแจ้ง	เด็กชายเจษฎา สว่างแจ้ง	
๖	นายไกรสร ศรีมัน	เด็กหญิงวรัรัตน์ ศรีมัน	
๗	นายวิษณุ ภูมิรักษ์	เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ภูมิรักษ์	
๘	นางสาวพรรณิ สุขเมตร์	เด็กหญิงเพชรลดา วาริศรี	
๙	นายณรงค์ยศ หนักแน่น	เด็กหญิงรุ่งธิดา หนักแน่น	
๑๐	นายณรงค์ยศ หนักแน่น	เด็กชายนันทวัฒน์ หนักแน่น	
๑๑	นายสมัคร ศรีสมุทร	เด็กชานาอิม บุชากรณ์	